



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ ๔๐๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการดังกล่าว ให้กับข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม โดยกำหนดจะดำเนินการจำนวน ๔ รุ่น ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นั้น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วทั้ง ๔ รุ่นและมีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่แจ้งความประสงค์ไว้เดิม รวมทั้งที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม แจ้งว่าไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ และประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายชื่อและแจ้งยืนยันหรือยกเลิกการแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดจำนวนรุ่นเพิ่มเติมหรือกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในแต่ละรุ่นเพิ่มเติมต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไกรศักดิ์ วรรณดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/วศ๓๖๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการดังกล่าว ให้กับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม โดยกำหนดจะดำเนินการจำนวน ๔ รุ่น ณ โรงแรมขอนแก่นไฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วทั้ง ๔ รุ่น และมีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่แจ้งความประสงค์ไว้เดิม รวมทั้งที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม แจ้งว่าไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ และประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ในสังกัดตรวจสอบรายชื่อและแจ้งยืนยันหรือยกเลิกการแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้ แล้วตรวจสอบและยืนยันข้อมูล หรือแจ้งให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ในสังกัดเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดจำนวนรุ่นเพิ่มเติมหรือกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่นเพิ่มเติมต่อไป



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๗-๙
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕
สัญญกร จันทร์กล้า ๐๘-๑๙๒๐-๙๑๑๒